



ฉบับที่ 10/2557

### เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ปี 2557

**ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนกันยายน 2557** ภาพรวมทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวดีโดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก และการท่องเที่ยวยังขยายตัวต่อเนื่อง แม้จะมีอัตราชะลอตัวบ้าง ขณะที่การอุปโภคบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนยังคงค่อนข้างซบเซา เนื่องจากผลผลิตเกษตร และรายได้เกษตรกรลดลงมาก ส่งผลให้ผู้บริโภค และภาคธุรกิจยังระมัดระวังในการใช้จ่าย และลงทุน สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อลดลงเล็กน้อย เงินฝากขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ส่วนสินเชื่อชะลอตัว

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือมี ดังนี้

**ด้านอุปสงค์** ยังหดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดย**ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน** ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.6 แม้ปริมาณการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ แต่ภาคเอกชนยังชะลอการลงทุน เพื่อรอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล สะท้อนจากเครื่องใช้สำคัญลดลง ทั้งพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล และปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

สำหรับ**ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ยังหดตัวต่อเนื่องในอัตราใกล้เคียงกับเดือนก่อนจาก ความระมัดระวังการใช้จ่ายโดยเฉพาะสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ และครัวเรือนมีภาระหนี้ในระดับสูง รายได้เกษตรกรลดลงมาก รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคกลับมาลดลงจากที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง 4 เดือนก่อน อย่างไรก็ตาม การอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นยังขยายตัว

**ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านคลังจังหวัด** มีจำนวน 17,598.3 ล้านบาท เร่งตัวจากเดือนก่อน แต่ยังหดตัวร้อยละ 4.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนทำได้จำกัด เนื่องจากบางหน่วยงานไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามกำหนด

**การส่งออก** เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 จากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์สื่อสารและยานยนต์ ประกอบกับการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านด่านชายแดนขยายตัวสูงทุกตลาด **ด้านการนำเข้า** เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ และสินค้าขั้นกลางเพื่อผลิต และส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบ

**ด้านอุปทาน** ในภาพรวมทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดย**ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม** เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน และระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 8.9 และ 12.7 ตามลำดับ ตามการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญ ได้แก่ ชิ้นส่วนเลนส์กล้องถ่ายภาพ ผักและผลไม้แปรรูป เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหาร สิ่งทอ และเฟอร์นิเจอร์ จากความต้องการของตลาดญี่ปุ่น ประเทศเพื่อนบ้าน และยุโรป

ขณะที่**รายได้เกษตรกร**ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.5 จากทั้งปริมาณผลผลิต และราคา โดย**ผลผลิตสินค้าเกษตร**ลดลงร้อยละ 3.5 เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรัง และถั่วเหลือง ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ส่วน**ราคาสินค้าเกษตร**ลดลงร้อยละ 7.0 ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ลดลงตามราคาตลาดโลก และราคาลำไยลดลงมาก จากผลผลิตในตลาดมีจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ไร่อ้อย ราคาสับปะรด และปศุสัตว์โดยเฉพาะสุกรอยู่ในเกณฑ์ดี

ส่วน**การท่องเที่ยว**ยังขยายตัวในเกณฑ์ดีแม้ว่าชะลอลงจากเดือนก่อน สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีน ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง

**เสถียรภาพเศรษฐกิจ**ภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป**ชะลอลงเหลือร้อยละ 1.7 จากการปรับลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และราคาอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ไก่ ไข่ ปลา และสัตว์น้ำ ตามความต้องการที่ลดลง ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ด้าน**อัตราการว่างงาน**อยู่ที่ร้อยละ 0.7 เท่ากับเดือนก่อน ขณะที่**จำนวนผู้ประกันตน**ในระบบประกันสังคมชะลอลง

**ภาคการเงิน**ชะลอลง โดย**เงินให้สินเชื่อ**ของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 มียอดคงค้าง 579,394 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.2 ชะลอลงต่อเนื่อง ตามการชะลอลงของทั้งสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ อาทิ อสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง และครัวเรือน โดยเฉพาะการให้เช่าซื้อรถยนต์ ด้าน**เงินฝาก**มียอดคงค้าง 584,345 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.1 เนื่องจากธนาคารพาณิชย์บางแห่งออกผลิตภัณฑ์เงินฝากที่จูงใจ

**ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ปี 2557** ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยด้าน**อุปสงค์**ปรับดีขึ้นเล็กน้อย การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลงภายหลังสถานการณ์การเมืองคลี่คลายจนนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับดีขึ้นเป็นลำดับ แม้จะอ่อนแรงลงในเดือนสุดท้ายของไตรมาส ด้านการส่งออกขยายตัวดีตามอุปสงค์จากต่างประเทศ และการใช้จ่ายของภาครัฐมีบทบาทมากขึ้น แต่การลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวช้า เนื่องจากผู้ประกอบการยังชะลอการลงทุน เพื่อรอความชัดเจนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ด้าน**อุปทาน**ปรับเพิ่มขึ้น จากผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก อาทิ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์สื่อสารและยานยนต์ ชิ้นส่วนเลนส์กล้องถ่ายภาพ เครื่องใช้เซรามิก บนโต๊ะอาหาร และสินค้าเกษตรแปรรูป ด้านผลผลิตเกษตรก็ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน โดยเพิ่มขึ้นจากลำไย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัว และมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องในฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ด้าน**เสถียรภาพเศรษฐกิจ**ของภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อปรับลดลงเล็กน้อย ส่วนภาคการเงิน เงินฝากขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วนเงินให้สินเชื่อยังชะลอตัวต่อเนื่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

4 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูลเพิ่มเติม : กุศล จันทร์แสงศรี

โทร. 0 5393 1164 e-mail : [Kusolc@bot.or.th](mailto:Kusolc@bot.or.th)